



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

[www.pharai-mukdahan.go.th](http://www.pharai-mukdahan.go.th)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
<p>๑.การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑.เสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวมใน รูปแบบการจัดอบรม/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รมรงค์ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑.ให้ความรู้และเสนอแนะใน การประชุมองค์กรประจำเดือน ทุกเดือนทุกเดือนโดยปลัดและ ผู้บริหาร</p> <p>๒.เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้กับทุกส่วนราชการ</p>	
<p>๒.การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ</p> <p>๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อ จัดทำรายงานการควบคุม ภายใน</p> <p>๓.มอบหมายให้สำนัก / กอง รับผิดชอบในการ ดำเนินการ</p> <p>๔.รวบรวมรายงานผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ ดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๓.โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และโปร่งใสภายในหน่วยงานและวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ มาตรการ</p> <p>๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อ จัดทำ มาตรการ</p> <p>๓.มอบหมายให้สำนัก/กอง รับผิดชอบในการ ดำเนินการ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้าน การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเสร็จ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ป่าไร่</p>	

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๔.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. ๒.จัดทำคู่มือข้อมูล ข่าวสาร ๓.เพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร	สำนักปลัดฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	๑.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.ใน หลาย ๆ ช่องทาง เช่น ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร เว็บไซต์ อบต. Line facebook ๒.ประชาชนสามารถติดต่อ อบต. ได้ใน หลายช่องทางการ ติดต่อ	
๕.การจัดทำเว็บไซต์ อบต.ป่าไร่ เพื่อให้ รองรับการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ ของ อบต.ป่าไร่ เพื่อเป็นปัจจุบันและ รองรับการประเมิน ITA	สำนักปลัดฯ	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖	